



ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(สัมภาษณ์)

.....

ตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลของเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายผู้บริหาร จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน วิชาภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และวิชาภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และเมื่อผ่านการสอบข้อเขียน (ภาค ก. และภาค ข.) แล้วจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ นั้น

บัดนี้ การสอบข้อเขียน วิชา ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และวิชา ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๑ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๘ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกะปิ โดยให้ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์มารายงานตัวภายในเวลา ๐๙.๓๐ น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)

ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ
เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๑. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ๖)					
ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	เทศบาล	หมายเหตุ
๑	๐๘-๐๑๐๘-๐๐๒	นางสาว อังกรกราย	นักวิชาการศึกษา ๖	ทต.ห้วยกะปิ	

ขั้นตอนการสัมภาษณ์

- ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ไปถึงสถานที่คัดเลือกตามวัน เวลา ที่กำหนด ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์ภายหลังที่การดำเนินการสอบสัมภาษณ์ได้ดำเนินการไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ อาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ได้
- ไปรายงานตัวเพื่อรับฟังคำชี้แจงตามเวลาที่กำหนด โดยต้องแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล) หรือบัตรประจำตัวประชาชน ในการรายงานตัว และรอการสอบ ณ สถานที่ที่จัดไว้ให้
- คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ จะจัดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามลำดับที่กำหนดไว้ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และหรือรายชื่อผู้ที่มารายงานตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์กับกรรมการ ตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบจัดลำดับไว้ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบหรือไม่พิจารณาให้คะแนนในการสอบครั้งนี้
- ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์โดยเคร่งครัด